
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทองคำา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ดร.วรวุทธ์ิ ย้ิมแย้ม  ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)  (แทน)
๕. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางสาวมณฑา เล้ียงศิริ  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นายบรรพต จันทร์หอม  ผู้อำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสารและความม่ันคงสารสนเทศ)  (แทน)       
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๑๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ขององค์การตลาด กรรมการ

(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)
๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ขององค์การจัดการนำ้าเสีย กรรมการ

(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๒)
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๑๙. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นายภูธนะ ชมภูมิ่ง ผอ.กลุ่มงานกิจการพิเศษ รกน. ผอ.กลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๒๐. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ  ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย รกน. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด รกท. ผอ.สำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)  (แทน)

๒๑. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๒๒. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๓. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๔. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทมิตา ภีระปัญญา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)  (แทน)

๒๕. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางยุพา ทิพย์เสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. นางสาวพนิดา มะแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. นายนำ้ามนต์ ตาลลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. นางสาวปุณชญา ทันวุฒิเมธา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๖. นางสาวไตรรัตน์ เกรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๗. นายชนินทร์ ตันติสุข หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๘. นายอุเทน สว่างดี ที่ปรึกษา  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๙. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๐. นางหทัยพัชร ช่วงชู หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๑. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนฯ  การประปาส่วนภูมิภาค
๑๒. นายวรพจน์ ฉลาดลพ หัวหน้าแผนกบริหารเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นางสาวปิยะวดี วิจารณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๖. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๗. นายสยาม อินทรสกุล ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘. นายกอบพล มีศรีมธุพจน์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๙. นายสุนาถ ออมไธสง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๐. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศสส.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑. นางสาวปิยนุช ศุภสาร เจ้าหน้าที่  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๒. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล ศสส.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๕๖๒)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายปรีชา ทองคำา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน

กรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ตดิภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็นประธาน
ที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจพบข้อความที่ไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘

มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขอแกไ้ขระเบียบวาระที่ ๕.๑ โครงการที่ ๘ หน้า ๑๓ ย่อหน้าที่ ๒ จากเดิม “...คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐมีข้อสังเกตว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ ไม่ใช่โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ...” แก้ไขเป็น “...คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐมีข้อสังเกตว่ากรุงเทพมหานครเคยเสนอโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายของประเทศ ไม่ใชโ่ครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน...”
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ ตามที่แก้ไข

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ในการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำานวน ๗ โครงการ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จำานวน ๒
โครงการ รวมทั้งส้ิน ๙ โครงการ  

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจพบข้อความที่ไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม จึงขอแกไ้ขระเบียบวาระที่ ๕ .๒
โครงการที่ ๗ หน้า ๑๖ และหน้า ๑๗ จากเดิม “...หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ...” แกไ้ขเป็น
“...หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๓๐๒,๗๖๗,๖๙๓ บาท (สามร้อยสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้า
สิบสามบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ...”

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังที่ ๒ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติ
ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนการออกแบบโครงการ และนำาเสนอที่ประชุม
คณะทำางานเพื่อพิจารณากล่ันกรองก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง  ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
ในการประชุมคณะทำางานฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว จำานวน ๑ โครงการ คือ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๕๖๒)



- ๔ -

- องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) CCTV) ) ตดิตัง้เพ่ิมตามหมูต่า่ง ๆ ท้ัง ๑๕ หมูใ่นเขต

ตำาบลราชาเทวะ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำานวนเงิน ๒๙,๕๓๒,๕๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น ๒๙,๙๐๕,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

ฝา่ยเลขานกุารแจ้งที่ประชุมว่าโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทำางานในการประชุม
คณะทำางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนจอ
Video Wall เป็นจอโทรทัศน์  ย้ายอุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายสำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Wireless) ไปไว้ใน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สืบราคา ๓ ยี่ห้อ และ ๑ เว็บไซต์  พิจารณาการซื้อ license ชุดควบคุมการแสดงภาพและ
ระบบจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มสำาหรับการแสดงภาพจากกล้องในระบบเดิมพร้อมกับโครงการนี้เลย  ที่ประชุมได้มีมติ
ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการและจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติม และรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะทำางานไปพิจารณาทบทวนการออกแบบโครงการที่ระบบใหม่สามารถทำางานร่วมกับระบบเดิมได้ดแีละ
มีความคุ้มค่าในการลงทุน  เมื่อหน่วยงานได้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  มีการเปล่ียนแปลงการออกแบบโครงการในลักษณะ Major Change  คณะกรรมการจึงได้
มีมติให้นำาเสนอที่ประชุมคณะทำางานเพื่อพิจารณากล่ันกรองก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอีกคร้ัง

ในการประชมุคณะทำางานฯ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผูแ้ทนองคก์าร
บริหารส่วนตำาบลราชาเทวะนำาเรียนท่ีประชุมคณะทำางานฯ สรุปได้ดังน้ี

๑. ระบบเดมิมกีลอ้งจำานวน ๒๒๑ จดุ (๓๖๒ กลอ้ง) ระบบใหมจ่ะตดิตัง้เพิม่จำานวน ๑๓๐ จดุ
(๓๑๒ กล้อง) รวมท้ังส้ิน ๖๗๔ กล้อง  ซ่ึง อบต.ราชาเทวะ ได้พิจารณาทบทวนการออกแบบโครงการให้ระบบใหม่ทำางานร่วมกับ
ระบบเดมิไดด้แีละคุม้คา่ในการลงทนุ เมือ่มกีารปรับเปลี่ยนการออกแบบระบบ จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งเพิม่ คุณลักษณะ Server
จากเดิม แบบท่ี ๑ ให้เป็นแบบท่ี ๒ (เน่ืองจากจำานวนกล้องเพ่ิมจาก ๓๑๒ กล้อง เป็น ๖๗๔ กล้อง ) และจัดซ้ือ license ชุดควบคุม
การแสดงภาพและระบบจดัการขอ้มลูกล้องวงจรปิดเพิม่สำาหรับการแสดงภาพจากกลอ้งในระบบเดมิดว้ย (เดมิจดัซือ้ใหเ้ฉพาะ
กล้องในระบบใหม่) โดยนำางบประมาณทีล่ดลงจากการปรับเปลีย่นจอภาพจาก Video Wall เป็นโทรทศัน ์มาจา่ยคา่ license
โดยจะใช้ NVR ของระบบเดิมเช่ือมต่อกับ Server ในระบบใหม่ โดยระบบใหม่ก็มีการจัดซ้ือ NVR สำาหรับกล้องใหม่ด้วย

๒. ตามท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักด์ิ เกตุฉำ่า) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าคณะผู้วิจัย
ยินดีให้ใช้งาน O) pen Source ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้ว และชนะการประกวดในระดับนานาชาติ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายนั้น อบต.ราชาเทวะได้หารือกับ ผศ. ดร.มหศักดิ์ แล้ว O) pen Source ดังกล่าวรองรับกล้องจำานวน ๒๐๐ กล้อง
แต่ อบต.ราชาเทวะมีกล้อง ๖๗๔ กล้อง จึงต้องจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร์ ทั้งนี้ เคยเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเมื่อผู้ควบคุม
ระบบลางาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจำาไม่ได้ว่า NVR ใดบันทึกภาพจากกล้องใดบ้าง ประชาชนต้องเข้าคิวในการขอดูภาพเป็น
เวลานาน เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชน จึงจะจัดหาชุดควบคุมการแสดงภาพและระบบจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิด
เป็นการจัดหา license ต่อกล้องทุกกล้อง โดยไม่มีค่า licensse ที่ Server ในอนาคต เมื่อมีจุดตดิตั้งเพิ่มก็ซื้อ license เพิ่ม
เท่าจำานวนจุดที่เพิ่ม สรุปว่าการเปลี่ยนจาก Video Wall เป็นโทรทัศน์ วงเงินงบประมาณลดลง ๑ ล้านบาทเศษ แต่การซื้อ
license   เพิ่มทำาให้วงเงินเพิ่มขึ้น ๒ ล้านบาทเศษ สรุปวงเงินในภาพรวมเพิ่มขึ้น ๑ ล้านบาทเศษ     และเนื่องจากข้อจำากัดด้าน
งบประมาณจึงตัด Video Wall Controller ราคา ๖ แสนบาทเศษ ออก 

๓. งบประมาณ ๖๐ ล้านบาท หนว่ยงานไดสื้บราคาจาก ๓ ราย และจากราคาของหนว่ยงานอืน่
ทีเ่คยจดัซือ้จดัจา้ง มาเปน็ราคาอ้างองิ ซึง่ราคาอ้างองิจะสงูกวา่วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั แตเ่มือ่ดำาเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง
จะใช้วงเงิน ๖๐ ล้านบาทในการดำาเนินการ

๔. เนือ่งจากเคยมหีนังสือขอใชเ้สาไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวง ไดร้บัหนงัสือแจง้วา่ไมอ่นญุาต
ให้ติดต้ังกล้อง CCTV กับเสาไฟฟ้าได้ จึงมีความจำาเป็นต้องต้ังเสาเอง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๕๖๒)



- ๕ -

ในการประชมุคณะทำางานฯ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะทำางานมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายว่าการรวมระบบเดิมกับระบบใหม่เข้าด้วยกัน หรือการแยกเป็น ๒
ระบบ แบบใดมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่ากัน

๒. ไม่ควรตัด Video Wall Controller ออก จะไม่สามารถควบคุมการแสดงภาพได้ ราคาที่
เคยสืบมาน่าจะเป็นราคาสำาหรับ Video Wall ราคาสำาหรับการควบคุมภาพบนจอโทรทัศน์น่าจะถูกกว่า ควรสืบราคา Video
Wall Controller สำาหรับจอโทรทัศน์ตามที่ได้ออกแบบใหม่ และพิจารณาปรับลดค่าติดตั้งซึ่งน่าจะปรับลดได้อีก  หรืออาจ
ตัดแผง Solar Cell ออก เนื่องจากการใช้ Video Wall Controller จะทำาให้เจ ้าหน้าที่ปฏิบัต ิงานได้สะดวกรวดเร็ว
ประชาชนไม่ต้องรอคิวนาน น่าจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าการใช้ Solar Cell  อย่างไรก็ตาม การประกวดราคา
ส่วนใหญ่จะแข่งขันกันจนลดราคาลงมาก บางโครงการต้องมีหนังสือสอบถามให้ผู้เสนอราคายืนยันว่าสามารถดำาเนินการได้จริง

๓. ให้สอบถาม กฟน. อีกคร้ัง โดยระบุจุดที่จะตดิตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔. ปรับแก้ไขแผนผังให้แสดงการติดต้ังและเช่ือมต่ออุปกรณ์เดิมและอุปกรณ์ใหม่ให้ชัดเจน

อบต. ราชาเทวะได้ปรับแก้ไขดังนี้ (๑) ลดจำานวน LED แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จาก
๑๐ เคร่ือง เคร่ืองละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท เหลือจำานวน ๙ เคร่ือง เป็นเงิน ๒๔๗,๕๐๐ บาท  (๒) เพิ่มชุด
Video Wall Controller จำานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  (๓) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ลดราคาค่าติดตั้งจากราคา
๘,๗๔๕,๙๖๐ บาท เหลือราคา ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น
๒๙  ,  ๙๐๕  ,  ๐๐๐ บาท   (  ย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน  )   เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓๗๒  ,  ๕๐๐ บาท    ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เห็นว่าควรมีงานวิจัยที่ลด

งบประมาณในการจัดซื้อลิขสทิธิ์ เมื่อกล้องเสียก็ซื้อยี่ห้อใดมาเปลี่ยนได้ เหมือนการเปลี่ยนหลอดไฟ  การจัดซื้อโดยระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับ lock spec  ควรใช้ O) pen Source โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด จะได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำาหรับการซื้อลิขสทิธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์เมื่อซื้อกล้องเพิ่ม  ไม่ใช่เฉพาะซอฟตแ์วร์สำาหรับกล้อง CCTV เท่านั้น แต่หมายถึง
ซอฟตแ์วร์อื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมสำานักงาน บริษทัที่รับจ้างโดยใช้งาน O) pen Source นั้น สามารถ
ขายบริการโดยไม่มีค่าลิขสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์  เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากกว่าการซื้อบริการแล้วยังต้อง
จ่ายค่าลิขสิทธิ์อีก  ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์สำาหรับ LPR และ Face Recognition คงไมไ่ด้ใช้กับกล้องทุกตัว จึงไม่น่าจะมากถึง
๑,๐๐๐ กล้อง เลือกเฉพาะจุดที่สำาคัญไม่กี่จุด ก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ O) pen Source ได้

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า) เรียนที่ประชุมว่า O) pen Source ที่ใช้ใน
โครงการวิจัยนั้นทดสอบทีก่ล้องจำานวน ๒๐๐ ตัว จึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถรองรับกล้องได้มากที่สุดจำานวนกี่ตัว  อย่างไรก็ตาม
ควรเขียนใน TO) R ให้เปิดกว้าง หากมีผู้เสนอราคารายใดที่ใช้ O) pen Source ได้ หน่วยงานของรัฐก็จะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาลิขสิทธ์ิ เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน บริษัทคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) เรียนที่ประชุมว่า NECTEC มีมาตรฐานซอฟต์แวร์สำาหรับ LPR อยู่แล้ว ปัจจุบันกำาลังพัฒนา
สำาหรับ Face Recognition เมื่อกำาหนดไว้ใน TO) R บริษทัจะได้ compile spec

๔. ให้บันทึกสถิติอาชญากรรมก่อนดำาเนินโครงการ และหลังโครงการแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณา
ว่าการติดกล้อง CCTV ครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้วสามารถลดอาชญากรรมชงร้อยละเท่าใด

๕. ประกาศให้ประชาชนทราบด้วยว่าบริเวณใดที่มีการบันทึกภาพโดยกล้อง CCTV

มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๕๖๒)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพจิารณาตรวจสอบในการประชมุคณะทำางานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวนัที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว จำานวน ๓ โครงการ  ดงันี้

๕.๑ การพิจารณาโครงการทีม่มีลูค่าเกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของสว่นราชการ และหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิฯ
จำานวน ๓ โครงการ ดังนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๓,๗๙๕,๓๒๐ บาท (ย่ีสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

ในการประชมุคณะทำางานฯ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะทำางาน
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามที่ผู้แทนกรมป้องกันฯ ชีแ้จงว่าได้ประสานกับหัวหน้าส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นนั้น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะว่าน่าจะ
ประสานส่วนที่ดูแลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตรงกับความต้องการของกรมป้องกันฯ
มากกว่ากองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน เน่ืองจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดต้ัง
ตามข้อส่ังการของกระทรวงมหาดไทย มีอำานาจหน้าท่ีจัดให้มีการสำารวจและลงทะเบียนรับเร่ืองขอความช่วยเหลือของประชาชน
จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)
ของ อปท. ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทแีละรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือ
เสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ติดตามผลการดำาเนินการช่วยเหลือ  ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือฯ มี Smart
Card Reader สำาหรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชนอยู่แล้ว กรมป้องกันฯ น่าจะใช้งานอุปกรณ์ Smart Card
Reader ร่วมกันได้

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เชื่อมต่อด้วย Bluetooth จำานวน ๒๐ เคร่ือง คุณลักษณะที่เขียนไว้ส่วนใหญ่เป็น
คณุลักษณะของ Bluetooth ควรเพ่ิมรายละเอยีดคณุลักษณะในการอ่านบัตร เชน่ ความเร็วในการอา่นขอ้มลูจากบัตร เป็นตน้
ทั้งนี้ ควรพิจารณาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) แบบพกพาชนิดที่เชื่อมต่อกับ tablet หรือ
smart phone ด้วยสาย ซ่ึงน่าจะมีราคาถูกกว่าการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth

๓. ส่วนที่เป ็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่ม ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๕ บร ิการ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ๒๔ เดือน ให้ตรวจสอบคุณลักษณะและราคาด้วย

๔. ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท.๐๑ ให้แสดงข้อมูลทีซ่่อนอยู่ให้เห็นข้อความครบทั้งประโยค
๕. ให้ปรับตัวหนังสือในเอกสารแสดง Man/Day, Man/Month ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
๖. จัดทำาแบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application

Software Development) ด้วย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับแก้ไขดังนี้ (๑) กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑๒
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smard Card Reader) จำานวน ๓๕ ชุด ชุดละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท เพ่ิมเป็น
จำานวน ๕๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  (๒) กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ตัดรายการที่ ๔ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smard Card Reader) เชือ่มต่อด้วย Bluetooth จำานวน ๒๐ ชุด ชดุละ ๓,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
(๓) ได้จัดทำาแบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ตามรูปแบบที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำาหนดแล้ว
(๔) ปรับขนาดตัวหนังสือในเอกสารเป็นขนาดมาตรฐานแล้ว  หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ
๒๓  ,  ๗๙๕  ,  ๓๒๐ บาท   (  ย่ีสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน  )    ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๕๖๒)
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ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียนที่ประชุม ดังนี้
๑. ระบบงานเดิมดำาเนินการโดยใช้วิธีการและกระบวนงานทางด้านเอกสารเป็นหลัก ตั้งแต่

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในหลายกรณี จนถึงการทำาสรุปการใช้จ่ายวงเงินทดรอง
ราชการเชิงป้องกัน หรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ป.ย.๒) จนถึงออกใบสำาคัญรับเงิน ซ่ึงท้ังกระบวนการดำาเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บข้อมูลโดยแบบฟอร์มกระดาษและเอกสารหลักฐาน เป็นผลให้มีเอกสารจำานวนมาก และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารตั้งแต่ อปท. อำาเภอ จังหวัด ทำาให้กระบวนการขั้นตอนการช่วยเหลือขับเคลื่อนได้ช้า/ไมต่อบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนผู้ประสบภัย รวมถึงกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันฯ รับผิดชอบการยืนยันข้อมูลทั้งหมด
(ก่อนส่งไปกระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ) ไม่สามารถสรุปภาพรวมของการใช้เงินทดรองราชการหรือเงินช่วยเหลือ
ในมิติอื่น ๆ  อีกทั้งการช่วยเหลืออื่น ๆ ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบเง่ือนไขและขั้นตอน หรือหน่วยงานหลักที่มีเจ้าหน้าที่รับ
ผิดชอบ เช่น การช่วยเหลือเกษตรกร จำาเป็นต้องมีการลงทะเบียนเกษตรกรแล้วจึงจะรับการช่วยเหลือได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี
ความซับซ้อนและใช้เวลามากในการหาเอกสารหรือหลักฐานเพื่ออ้างอิงสำาหรับการขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานจำานวนมากท่ีมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำาให้เกิดปัญหาการช่วยเหลือท่ีซำ้าซ้อน

๒. ระบบสารสนเทศขอ้มลูเพือ่การชว่ยเหลือ ฟืน้ฟ ูเยียวยาผู้ประสบภยัพบิตัแิละภยัธรรมชาติ
จะประกอบด้วยส่วนท่ีใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีการบันทึกเข้ามา แสดงข้อมูลตามแบบรายงานความช่วยเหลือในรูปแบบ
e-Form เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อมูลการร้องขอความช่วยเหลือ และใช้ในการอนุมัติรายการคำาร้อง
รวมถึงการปรับปรุงสถานะของการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาในแต่ละกรณี เม่ือมีการบันทึกข้อมูลเข้ามา และประกอบด้วย
ระบบการจัดทำารายงานสถานะความเคล่ือนไหวของข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม และรายงานสรุปสำาหรับผู้บริหาร และในกระบวนการ
บริหารข้อมูลในระดับพื้นที่โดยใช้โปรแกรมทีท่ำางานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำาหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล)
นำาไปบันทึกข้อมูลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

๓. Application ที่ใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่จะใช้ Card Reader ในการลงทะเบียนประชาชน
ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ และมีเว็บไซตท์ี่พัฒนาด้วยเทคนิค Responsive Website สำาหรับให้ประชาชนลงทะเบียน
เพ่ือร้องขอการให้ความช่วยเหลือในกรณีทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และเป็นช่องทางทีใ่หบ้ริการประชาชน
ในการตรวจสอบสถานะการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงลำาดับขั้นการทำางานด้านการช่วยเหลือ

๔. กำาหนดกรอบการนำาร่องการใช้งานและปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนให้เป็นไปตาม
แนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ จำานวน ๕ จังหวัด (อปท. ที่มีความพร้อม จำานวน ๑๐ แห่ง)  แผนงานในอนาคต ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ดำาเนินการปรับปรุงระบบ แก้ไขข้อบกพร่อง และขยายผลการนำาร่องในจังหวัดที่ม ีความพร้อม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๓ ขยายผลการทำางานด้านการช่วยเหลือครอบคลุมทั่วประเทศ

๕. การออกแบบระบบ ใช้เคร่ืองแม่ข่ายประเภท blade จัดทำาเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน (Virtual
machine) ที่ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายที่เป็น Application, GEO) , ระบบรายงาน และการทำางานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยใช้ L3 Switch เป็นอุปกรณ์แยกสัญญากลางทำางานคู่ขนานกัน ๒ เคร่ือง ส่วนของเคร่ืองแม่ข่ายฐานข้อมูลและอุปกรณ์จัด
เก็บจะทำาการออกแบบในแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงของข้อมูล เป็นลักษณะการทำางานแบบ cluster เนื่องจากข้อมูล
ในระบบการช่วยเหลือมีความสำาคัญมาก เช่น การเงิน เอกสารหลักฐาน และเอกสารการจ่ายชำาระเงิน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ให้พิจารณาทบทวนรายละเอียด

ตำาแหน่งและค่าใช้จ่ายของบุคลากรในการพัฒนาระบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับการดำาเนินการ เช่น กำาหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ
ในการสำารวจ ศึกษา และจดัเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบ เป็นต้น

มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลกัการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. ปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการให้เปน็ไปตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ จดัส่งใหฝ่้าย
เลขานุการตรวจสอบ และนำาเรียนคณะกรรมการเพ่ือทราบในการประชุมคร้ังถัดไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๕๖๒)



- ๘ -

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๒ โครงการ
๒) โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server Standard Edition และ Microsoft

SQL Server Enterprise Core Edition สำาหรับโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (CCTV) e-Tax
Invoice/e-Receipt) งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๑,๙๐๐,๕๔๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าร้อย
ส่ีสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่าซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server
Standard Edition ที่ กฟภ. มีอยู่ในปัจจุบันนั้น มีจำานวน license ไม่เพียงพอสำาหรับการใช้งานเพิ่มเติมในโครงการระบบ
ภาษแีละเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) เนื่องจาก license เดิมจำานวน ๒๒ license ที่มีอยู่
ครอบคลุมสิทธิ์เฉพาะการใช้งานบนระบบงานเดิม ซึ่งในปัจจุบัน กฟภ. มีผู้ใช้ไฟฟ้าทีท่ำาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประมาณ ๑.๖ ล้านรายต่อเดอืน และมีแนวโน้มทีจ่ะเพ่ิมข้ึนเป็น ๖ ล้านรายต่อเดือนในปี ๒๕๖๓ จงึจำาเป็นต้องจดัซือ้เพิม่เตมิให้
เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

๑. การจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server Standard Edition วิธีคำานวณราคา
คือ ๒ cores คิดเป็น ๑ license จำานวน core ท่ีต้องการ ๑๑๒ cores คดิเป็น ๕๖ licenses

๒. การจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server Enterprise Core Edition จำานวน ๑๘
licenses เป็นราคาที่รวมค่า Software Assurance ร้อยละ ๒๕ ต่อปี จำานวน ๓ ปี

มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานฐานข้อมูลผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลกูข่าย (CCTV) IT Service Management : ITSM) งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๔๓,๔๑๕,๒๕๐.- บาท
(ส่ีสิบสามล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่า ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายละลูกข่าย (IT Service Management : ITSM) จำานวน ๑ ระบบ ซึ่งมีจำานวนลิขสิทธิ์ของ
ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลผู้ใช้งาน (Active Directory) (Microsoft Windows Server 2016 Client
Access License) และระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร (Desktop
Management) จำานวน ๑๗,๐๐๐ licenses ซึ่งไม่เพียงพอกับการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนพนักงานและลูกจ้างใน
องค์กร ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

๑. การจัดหาลิขสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
ผู้ใช้งาน (Active Directory) ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server Standard Client Access License ล่าสุด พร้อม Software
Assurance เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี จำานวน ๑๓,๐๐๐ licenses 

๒.  การจัดหาลิขสิทธ์ิผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร (Desktop Management) ซอฟตแ์วร์ System Center Configuration Manager
Client Access License Version ล่าสุด พร้อม Software Assurance เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี จำานวน ๕,๕๐๐ licenses 

มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๕๖๒)
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